



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์
เรื่อง เปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๘๙๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็น ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่อนำงาน บริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น มาไว้ ณ สถานที่แห่งเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการยื่นเรื่องขอรับบริการที่เกี่ยวข้องได้ที่ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบ เบ็ดเสร็จ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชนตำบลเนินพระปรางค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จึงประกาศ “เปิดศูนย์บริการ ร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบล เนินพระปรางค์” ในวันที่อังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ประชาชนที่มาติดต่อราชการสามารถ ขอข้อมูล ขอคำปรึกษา ขอคำแนะนำในการติดต่อกับส่วนราชการอื่น และยื่นเอกสารเพื่อขออนุมัติ ขออนุญาต หรือขอรับการบริการด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ และประสานงานหน่วยงานของ รัฐอื่น รวมถึงการขอรับบริการในระบบบิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ ได้ที่ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการ แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนเรศ บัวกลิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์